



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 9 /2565

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”  
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และมีข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 30 โครงการ และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. โจทย์วิจัยและเป้าหมายของโครงการวิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของแผนงานที่ระบุในประกาศทุน 2. ความชัดเจนของการออกแบบกระบวนการวิจัยและการสร้างความร่วมมือกับภาคีในระดับพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดของกรอบการวิจัยและ OKR ของแผนงานที่ระบุในประกาศทุน 3. ความชัดเจนของผลผลิต (Output) และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย และ 4. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการวิจัย โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดดังแสดงตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานงานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยรายโครงการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

**ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด**  
**กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”**  
**ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”**  
**โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)**

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4593969	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดร.นรา พงษ์พานิช	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2	4594025	สืบสานคุณค่า “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี” สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน	ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	4594216	ต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม	รศ.ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4	4594279	ผู้คน, อาหาร, สถานที่: มรดกวัฒนธรรมย่านตลาดพลูที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการดิจิทัล	ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัสวโกวิทวงศ์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5	4594334	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนริมฟ้า ริมเล นครสโตนมาบังสการา	ดร.นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6	4594396	การยกระดับย่านการค้าคานิงบงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้	ดร.ยุทธนา กาเต็ม	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7	4594464	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ผศ.ดร.กัญญา มิชะมา	มหาวิทยาลัยนครพนม
8	4594473	การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา	รศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9	4594490	การอยู่ร่วมกันในเมืองประวัติศาสตร์ทวาราวดีอย่างมีอนาคต ณ กัณฑ์วิชัย	ผศ.ดร.มลฤดี เขาวรัตน์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10	4594510	เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่ย่านแห่งการเรียนรู้ ภูมิศึกษา ย่านถนนพหลโยธินสายเก่า เชียงราย	ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11	4594567	เชียงใหม่สร้างสรรค์	ผศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12	4594583	"เงียงนางดำ" การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดร.ชุมพล ชะนะมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
13	4594667	หมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์: วิธีการแปรเปลี่ยนนวัตกรรมและการประกอบการทางวัฒนธรรมในสังคมเสมือน	ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันทาม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14	4594811	การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า	รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15	4594862	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองปากน้ำโพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครสวรรค์	ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
16	4594880	การพัฒนานวัตกรรมจากกัญชงบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง อ.พบพระ จ.ตาก	ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์	วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
17	4594917	การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเศรษฐกิจชุมชนด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมกันตรึมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	รศ.ดร.สำเนาวัล เสาวกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18	4594920	การจัดการทุนพหุวัฒนธรรมสองสายน้ำ สามวัฒนธรรมในวิถีไทย มอญ และมุสลิมผ่านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	ผศ.ดร.ชื่นสมล บุนนาค	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
19	4594921	เยื่อเต้เนื้อ : การบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเครือข่ายบนฐานทุนศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง พื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี	ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20	4594981	การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ	รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
21	4594990	เสน่ห์คลองลานสู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 6 ชนเผ่าอย่างยั่งยืน	รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22	4594993	การพัฒนาต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนผ่านฐานทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ	ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23	4595040	การพัฒนาบนฐานทุนทางวัฒนธรรมสำหรับเขตบางรัก	ผศ.ดร.เทียมสุรย์ สิริศรีศักดิ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24	4595049	การพัฒนากลไกประชาคมวัฒนธรรมเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนนิเวศวัฒนธรรมชุมชนสามพระธาตุ : พระธาตุช่อแฮ พระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุออยเหล็ก ตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่	ดร.ภาณุรังษี เตือนไธสง	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
25	4595050	บูรณาการองค์ความรู้จากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมและสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน	ผศ.วรางคณา วุฒิชัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26	4595052	แม่น้ำบางปะกง : ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	ดร.วรี เรืองสุข	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
27	4595073	“โนรา” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ	มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
28	4595091	การจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่น: ชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอก รอยต่อ 3 จังหวัด ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี	ผศ.ปรียาพร ทองผุด	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

**หมายเหตุ** ข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น